



มติที่ประชุม/ข้อสั่งการจากการประชุม

คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยอง (อ.จ.ร.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องศรีสมุทโกศไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1.	คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 426 /2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านการจราจร และการขนส่ง การพัฒนาเมืองแอสลิงแวดล้อม จังหวัดระยอง	รับทราบ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ทราบ	-
2.	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายสำคัญในพื้นที่ จังหวัดระยอง (ทางหลวงหมายเลข 3, 3191, 3376 และ 3471)	1. รับทราบ ตามที่นำเสนอในที่ประชุมฯ ขอให้ ติดตามการดำเนินงานของเรื่องการทำจุดกลับรถ และการรื้อถอนสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ในการประชุม ครั้งหน้า 2. มอบหมายแขวงทางหลวงระยอง ประสาน ผู้รับเหมาจัดทำรายงานปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินการก่อสร้าง เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ระยองในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ ทราบ และฝ่ายเลขานุการฯ จะทำหนังสือถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้อีกครั้งหนึ่ง และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจาก ประชาชนที่ยังเรื่องที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ได้แก่ นิคมฯ RIL เรื่องสัญญาณไฟ และบริเวณจุดตัด สาย 36 มีไฟจราจรแต่ใช้ไฟกระพริบ ทำให้รถที่ สัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้	- แขวงทางหลวงระยอง
3.	รายงานสถิติอุบัติเหตุการจราจรทางบก (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2564)	รับทราบ ตามที่ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง นำเสนอในที่ประชุมฯ	-
4.	รายงานสถิติอุบัติเหตุการจราจรช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565	รับทราบ ตามที่ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง นำเสนอในที่ประชุมฯ	-

ที่	ประเด็น	มติ/ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
5.	ส่งมอบรายงานโครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	<p>1. รับทราบ ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง นำเสนอในที่ประชุมฯ</p> <p>2. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดประชุม คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกให้มีความถี่มากขึ้น หรืออาจประชุมทุก 3 เดือน เพื่อดำเนินการติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ</p> <p>3. มอบหมายสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นำเสนอแผนงานโครงการต่าง ๆ ให้ทาง สกพอ. ทราบต่อไป และพิจารณา นำข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง</p>	<p>1. สำนักงานจังหวัดระยอง ในฐานะเลขานุการฯ</p> <p>2. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร</p>
6	ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ในการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่จังหวัดระยอง	- มอบหมายสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง กวดขันและตรวจสอบรถวินด์้า โดยออกเป็นมาตรการควบคุมวินด์้าของรถทุกประเภทอย่างเข้มงวด	- สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
7	อื่นๆ/การนำเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะอื่นๆของอนุกรรมการฯ	-	-